



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
(ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด)

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒,๐๙๓,๘๑๐.- บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) และ อบต.วังแดง ไม่ถือว่าราคาากลางที่กำหนดไว้ในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผลผูกพันให้ปฏิบัติตาม นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เชื้อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดสถานที่...

กำหนดคู่สถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หากไม่ไปคู่สถานที่จะถือว่าผู้ซื้อแบบได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พันผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงภายหลังไม่ได้ และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอ (ชั้น ๒) อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.wangdang.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔-๑๕๐๖ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสมนึก จำปา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง